

ฉบับที่ 14/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัว แม้การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์จะชะลอลงบ้างหลังจากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้านี้ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากรายจ่ายประจำ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง ตามราคาพลังงานและราคาอาหารสดที่ปรับลดลง ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลทรงตัว ส่วนเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดี ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ชะลอลงบ้างหลังจากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้านี้ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภครอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในช่วงปลายปี สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่องจากรายได้บริการหมวดที่พักแรมเป็นสำคัญ สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 57.05 สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้บริการหมวดภัตตาคารและร้านอาหารหดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ทั้งการลงทุนด้านก่อสร้างและลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยการก่อสร้างขยายตัว จากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและบริการ สะท้อนจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่มีทิศทางขยายตัว ด้านเครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนในเกือบทุกหมวด สำหรับแนวโน้มการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากโรงงานในกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายประจำจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามงบประมาณผู้เรียน ขณะที่รายจ่ายลงทุนลดลง ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรมทางหลวงชนบท อย่างไรก็ตาม หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยายตัว

รายได้เกษตรกร ชะลอตัว จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิเนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ใกล้ออกสู่ตลาด สำหรับราคามันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชะลอตัวจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนราคายางพารา ข้าวเปลือกเจ้า 15% ไข่ไก่ และโคเนื้อยังหดตัวอย่างไรก็ดี ราคาข้าวเปลือกเหนียวและสุกรมีแนวโน้มปรับดีขึ้น ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลที่ยังขยายตัวดีตามการส่งออกและปริมาณวัตถุดิบที่มีมาก รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่ขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการจากต่างประเทศ สำหรับการผลิตรถยนต์ที่มีแอลกอฮอล์ทรงตัวจากการบริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอลง ตามการส่งออกที่ลดลง โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลงจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เร่งส่งออกไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งมีการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกของผู้ประกอบการด้านการส่งออกไปเวียดนามลดลงจากผลไม้ (ลำไยสด/ทุเรียน/มังคุด) ตามปริมาณผลผลิตผลไม้ในปีที่ลดลงสำหรับการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงจากสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดีจากสินค้าอุปโภคบริโภคและรถยนต์ ส่วนการนำเข้าขยายตัวทุกประเทศ โดยการนำเข้าจาก สปป. ลาว เพิ่มขึ้นจากไฟฟ้าและอุปกรณ์มือถือ การนำเข้าจากเวียดนามขยายตัวจากอุปกรณ์มือถือ และการนำเข้าจากกัมพูชาขยายตัวจากมันเส้นและเครื่องเทศ รวมทั้งการนำเข้าจากจีนตอนใต้ที่ยังขยายตัวดีจากอุปกรณ์โทรคมนาคม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.36 ชะลอลง ตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะค่ากระแสไฟฟ้า (Ft) สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทรงตัว ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอลง ส่วนหนึ่งจากการถอนเงินฝากไปลงทุนอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (search for yields) และการเบิกใช้เงินฝากของส่วนราชการ ด้านสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัวเนื่องจากการชำระคืนสินเชื่อบางกลุ่มทำให้สินเชื่อสุทธิยังขยายตัวในกรอบจำกัด

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 ตุลาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542
E-mail: WatcharR@bot.or.th